

**UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /KH-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi**

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 như sau:

#### **1. Nội dung truyền thông: (Có danh mục kèm theo)**

#### **2. Tổ chức thực hiện:**

- Các chi cục căn cứ nội dung truyền thông, nhiệm vụ được giao tại điểm 1 của Kế hoạch này, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của đơn vị đúng nội dung và thời gian quy định tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (*truy cập vào website của UBND tỉnh để tham khảo*). Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho Sở.

- Văn phòng Sở theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/cáo);
- VP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- C, PCVP Sở;
- Các chi cục trực thuộc Sở;
- Công TTĐT Sở;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Dương Văn Tô**



## DANH MỤC

### Nội dung công việc truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-SNNPTNT ngày tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tham mưu		Thời gian thực hiện
		Chủ trì	Phối hợp	
<b>I</b>	<b>Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)</b>			
1	Cung cấp, phản ánh thông tin kịp thời cho báo chí, cơ quan, người dân, doanh nghiệp về kết quả hoạt động kiểm soát TTHC; hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.	Văn phòng Sở	Các chi cục	Thường xuyên
2	- Tuyên truyền rộng rãi, bằng nhiều hình thức về các quyền cơ bản, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 6 Nghị định 61/2018/NĐ-CP. - Tuyên truyền những hành vi không được làm trong giải quyết TTHC đối với công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC và của tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC theo quy định tại Điều 5 Nghị định 61/2018/NĐ-CP.	Các chi cục	Văn phòng Sở	Thường xuyên
3	Đăng tải các hình ảnh, bài viết, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về giải pháp hay, gương điển hình của công chức, viên chức ngành Nông nghiệp về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên Cổng TTĐT, Bản tin Nông nghiệp và PTNT của Sở,...	Văn phòng Sở	Các chi cục	Thường xuyên
4	- Truyền thông rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về các TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, qua cổng dịch vụ công trực tuyến cùng với việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian và chi phí đi lại cho công dân. - Tình hình, kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.	Các chi cục	Văn phòng Sở	Thường xuyên

5	Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC.	Văn phòng Sở	Các chi cục	Thường xuyên
<b>II</b>	<b>Truyền thông hỗ trợ việc phản ánh, kiến nghị của người dân và nâng cao nhận thức về cải cách TTHC</b>			
1	Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về những tiêu cực, tồn tại trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của các đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT; thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, tham mưu của Sở Nông nghiệp và PTNT.	Văn phòng Sở	Các chi cục	Thường xuyên
2	Công khai, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng thông tin của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC (địa chỉ, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ website, địa chỉ email).	Văn phòng Sở	Các chi cục	Thường xuyên
3	Tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích kinh tế - xã hội của công tác kiểm soát TTHC liên quan đến ngành Nông nghiệp.	Các chi cục	Văn phòng Sở	Thường xuyên
4	Kiểm tra nội bộ, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.	Văn phòng Sở	Các chi cục	Theo kế hoạch
<b>III</b>	<b>Truyền thông hỗ trợ việc rà soát, đơn giản hóa TTHC và công khai TTHC</b>			
1	Kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động của TTHC tham gia đóng góp sáng kiến cải cách TTHC, giám sát việc tuân thủ thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.	Các chi cục	Văn phòng Sở	Thường xuyên
2	Truyền thông về các phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.	Các chi cục	Văn phòng Sở	Thường xuyên
3	Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở và niêm yết công khai toàn bộ Danh mục, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tại các đơn vị được giao nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.	-Văn phòng Sở -Các chi cục	-	Thường xuyên